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Mae eich barn chi’n bwysig!

Rydyn ni eisiau clywed eich barn ar y Bil Dyfodol Cynaliadwy 
newydd cyn creu fersiwn derfynol. Gallwch rannu eich 
safbwyntiau drwy ateb y cwestiynau yn y ddogfen hon.

Mae hyn yn rhan o’r ymgynghoriad ar Sicrhau Dyfodol 
Cynaliadwy: Egwyddorion Amgylcheddol, Llywodraethiant 
a Thargedau Bioamrywiaeth ar gyfer Cymru Wyrddach.

Sut i ymateb

Gallwch ymateb drwy lenwi’r ffurflen ar-lein neu 
lenwi’r holiadur hwn a’i anfon at: 
environmental.governance@gov.wales

Anfonwch eich ymatebion erbyn 30 Ebrill 2024.

mailto:environmental.governance%40gov.wales?subject=
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Cynnwys

Rhan 1: Gwreiddio Egwyddorion Amgylcheddol	 5 
yng nghyfraith Cymru 	

Rhan 2: Sefydlu Corff Llywodraethiant Amgylcheddol	 7 
i Gymru 	

Rhan 3: Targedau ar gyfer diogelu ac adfer	 10 
bioamrywiaeth 	

  © Hawlfraint y Goron 2024, Llywodraeth Cymru, WG49562 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg
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O ba ysgol ydych chi’n dod? 

Pa flwyddyn ysgol ydych chi? Ticiwch y bocs.

Ysgol Gynradd

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9 

Blwyddyn 10

Blwyddyn 11

Blwyddyn 12

Blwyddyn 13
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Rhan 1: Gwreiddio Egwyddorion 
Amgylcheddol yng nghyfraith Cymru

Ydych chi’n credu y dylai Gweinidogion Cymru orfod creu 
canllawiau i esbonio’r Egwyddorion Amgylcheddol?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n cytuno y dylai Gweinidogion Cymru orfod 
meddwl am yr Egwyddorion Amgylcheddol a’r canllawiau 
wrth iddyn nhw ddatblygu polisïau a deddfwriaeth? 

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Ydych chi’n credu y dylai sefydliadau cyhoeddus orfod 
cadw at yr Egwyddorion Amgylcheddol a’r canllawiau?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Oes gennych chi unrhyw syniadau eraill am sut i ddiogelu’r 
amgylchedd yng Nghymru? Fyddech chi’n ychwanegu neu’n 
cael gwared ar unrhyw egwyddorion?
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Rhan 2: Sefydlu Corff Llywodraethiant 
Amgylcheddol i Gymru

Ydych chi’n meddwl bod y corff gwarchod newydd hwn 
yn syniad da?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n meddwl bod y cynllun corff gwarchod sy’n cael 
ei gynnig yn un da? 

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Ydych chi’n cytuno â’r ffordd y bydd y corff yn trin cyrff 
cyhoeddus sy’n torri’r rheolau?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n credu y dylai’r corff gwarchod roi cyngor 
i’r cyhoedd ar gyfraith amgylcheddol?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Ydych chi’n cytuno â’r rhestr o sefydliadau y dylai’r corff 
gwarchod eu goruchwylio? Oes unrhyw rai ddylai gael eu 
hychwanegu neu eu dileu?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Rhan 3: Targedau ar gyfer diogelu ac adfer 
bioamrywiaeth

1. Ymateb i’r cynllun cyffredinol:

Ydych chi’n cytuno â chael prif darged natur-bositif 
statudol?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Ydych chi’n cytuno â’r prif nod o “wrthdroi’r dirywiad 
mewn bioamrywiaeth erbyn 2030 a sicrhau adferiad clir 
erbyn 2050”?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

2. Ymateb i’r targedau:

Ydych chi’n cytuno y dylai Gweinidogion orfod gosod 
targedau statudol ar gyfer adfer natur?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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Ydych chi’n credu mai’r meysydd lle mae targedau’n cael 
eu cynnig (rhywogaethau, cynefinoedd, iechyd ecosystem) 
yw’r rhai cywir?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n credu ei bod hi’n syniad da bod angen i 
Weinidogion Cymru greu strategaeth bioamrywiaeth 
statudol a chynllun gweithredu i gyflawni’r targedau?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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3. Ymateb i adrodd a goruchwylio:

Ydych chi’n cytuno â’r angen i’r llywodraeth gyhoeddi 
datganiad bob ychydig flynyddoedd yn egluro cynnydd 
tuag at y targedau?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n credu y dylai’r corff llywodraethiant 
amgylcheddol oruchwylio’r gwaith o weithredu’r cynllun?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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4. Ymateb i weithredu ar lefel leol:

Ydych chi’n credu bod angen i gyrff cyhoeddus fel 
awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol fod â 
dyletswydd i helpu i gyflawni’r cynllun?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!

Ydych chi’n credu y dylai’r cyrff cyhoeddus hyn greu 
cynlluniau lleol yn nodi eu camau gweithredu penodol?

Ydw, yn bendant!	

Ydw	

Dim barn	

Nac ydw	

Nac ydw, yn bendant!
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A ddylai pob corff cyhoeddus fod yn rhan o’r gwaith, neu 
dim ond y rhai sydd â chyfrifoldebau rheoli tir sylweddol?

Ydw, pob corff cyhoeddus	

Nac ydw, dim ond y rhai sydd â chyfrifoldebau 
rheoli tir sylweddol

Dim barn
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